

## BÁO CÁO

(Làm việc với đoàn Hogent, Artevelde, VNPIP, Georgia, Swinburne)

Thời gian: 2 - 8/12/2019)

Thành phần:

Ban giám hiệu: PGS.TS.Nguyễn Văn Lâm

Phòng NCKH-HTQT TS.Nguyễn Thắng

Khoa ĐD - KTYH: PGS.TS.Trần Đỗ Hùng (Trưởng khoa); ThS.Ngô Thị Dung;  
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hân; ThS.Nguyễn Việt Phương; ThS.Dương  
Thị Thùy Trang; ThS.Phạm Thị Bé Kiều; ThS.Nguyễn Thị Thanh  
Trúc; ThS.Huỳnh Văn Lộc; CN.Mai Nguyễn Thanh Trúc; ThS.Lê Kim  
Tha, CN.Nguyễn Hồng Thiệp.

Bệnh viện trường: CN.Nguyễn Thị Cẩm Tiên, CN.Võ Thị Tường Vy; CN.Trần Quốc  
Thái; CN.Trương Thị Ngọc Mai; ĐD.Phan Văn Hiếu.

Đoàn khách: **Hogent:** Prof.Claudia Clae, Kristel Vandenbossche, Marc Dhaeze;  
**Artevelde:** Isabelle Ratiau, Evelien Hast;  
**Swinburne:** Georgina Willetts, Amanda Connors, Loretta Garvey;  
**Georgia:** Maitra Kinsuk, Miranda Hawks; Regena Spratling  
**VNPIP:** Ann Nguyen, Yvonne Osborne, Robert Geibert, Susan  
Rokema, Charleen Singh, Susan Veldey, Lee Thorpe

Các nội dung chính:

### 1. Ngày 04/12/2019 (7:00 - online): Trao đổi hướng hợp tác với Georgia

CTUMP: đề xuất mong muốn hợp tác với Georgia về các hoạt động: Xây dựng chương trình tiên tiến cho CTUMP, trao đổi giảng viên và sinh viên, hỗ trợ đào tạo tiến sĩ điều dưỡng.

Georgia: Tạm thời chưa đồng ý về việc hợp tác xây dựng chương trình tiên tiến, đề nghị hợp tác trong trao đổi giảng viên và sinh viên, Georgia có thể xem xét hỗ trợ đào tạo tiến sĩ điều dưỡng.

Kết luận: chờ họp ngày 7/12 để tiếp tục thảo luận.

### 2. Ngày 04/12/2019 (14:00 tại phòng giao ban khoa ĐD): Trao đổi hướng hợp tác với Swinburne:

CTUMP: đề xuất về việc hợp tác trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học, đề xuất ký MoU nếu Swinburne đồng ý hợp tác.

Swinburne: Đồng ý hợp tác nghiên cứu khoa học, sẽ xin ý kiến lãnh đạo về việc hợp tác trao đổi sinh viên, đề nghị CTUMP mô tả thêm về chương trình đào tạo Điều dưỡng nếu muốn thực hiện đề tài khảo sát về giảng dạy điều dưỡng.

Kết luận: CTUMP mô tả thêm về chương trình đào tạo Điều dưỡng, tập trung vào các phần mô tả học phần chuyên môn; Swinburne sẽ gửi MoU mẫu để viết MoU với CTUMP.

### **3. Ngày 04/12/2019 (18:00): ăn tối với Swinburne**

Tiếp tục trao đổi về lộ trình hợp tác NCKH: CTUMP viết mô tả chương trình hiện tại, tập trung vào các học phần chuyên môn, các điểm hạn chế trong giảng dạy mà CTUMP mong muốn cải thiện. Có thể khảo sát về giảng dạy ở 2 trường để so sánh.

### **4. Ngày 05/12/2019 (8:00): Hogent tham quan bệnh viện trường và giảng dạy sinh viên**

Chủ đề: "Quality of life in disabilities"

### **5. Ngày 05/12/2019 (18:00): ăn tối với Hogent, thảo luận về khả năng tiếp tục hợp tác trao đổi sinh viên**

CTUMP: mong muốn tiếp tục hợp tác trao đổi sinh viên như thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn duy trì suất học bổng 3 tháng cho sinh viên điều dưỡng của CTUMP.

Hogent: tạm thời MoU hợp tác 5 năm lần 1 đã hết hiệu lực, không có suất học bổng cho sinh viên điều dưỡng CTUMP vào xuân 2020, tuy nhiên sẽ xem xét ký lại MoU với CTUMP và đề nghị CTUMP hỗ trợ về việc báo cáo hoạt động hợp tác 5 năm qua.

Kết luận: CTUMP và Hogent cùng soạn lại MoU về việc hợp tác trong thời gian tới, CTUMP và Hogent sẽ cùng viết báo cáo hợp tác 5 năm để xin kinh phí từ Erasmus.

### **6. Ngày 06/12/2019 (18:00): ăn tối với VNPIP, thảo luận về việc cải tiến ghi chép hồ sơ bệnh án**

CTUMP: mong muốn VNPIP làm cầu nối cho CTUMP trong việc tìm các đầu mối hợp tác với các trường của Mỹ, hỗ trợ nhóm "document project" cải thiện việc ghi chép hồ sơ.

VNPIP: làm cầu nối cho CTUMP trong việc tìm các đầu mối hợp tác với các trường của Mỹ, nhóm "document project" nên học tập kinh nghiệm cải thiện việc ghi chép hồ sơ từ BV Việt Đức, VNPIP sẽ hỗ trợ phần tiếp theo.

### **7. Ngày 07/12/2019 (14:00): làm việc với Georgia tiếp tục trao đổi về khả năng hợp tác**

CTUMP: mong muốn Georgia hợp tác xây dựng chương trình tiên tiến cho CTUMP, trao đổi giảng viên và sinh viên, hỗ trợ đào tạo tiến sĩ điều dưỡng.

Georgia: CTUMP nên cân nhắc lại việc xây dựng chương trình dựa trên chương trình của Mỹ vì bối cảnh khác nhau, Georgia sẽ cân nhắc việc hỗ trợ CTUMP xây dựng chương trình theo một số tiêu chuẩn của Mỹ, tuy nhiên Georgia mong muốn CTUMP tập trung vào khả năng trao đổi giảng viên và sinh viên, Georgia có thể hỗ trợ CTUMP đào tạo tiến sĩ điều dưỡng.

Kết luận: CTUMP sẽ gửi chương trình khung đào tạo điều dưỡng chính quy hiện nay, đồng thời 2 bên cùng soạn MoU và có thể tiếp tục trao đổi qua email.

**8. Ngày 07/12/2019: ăn tối với Artevelde, Hogent và Swinburne**

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trao đổi sinh viên giữa CTUMP với các trường trên, đề xuất tăng cường các hoạt động tương tác sinh viên giữa 2 bên.

**9. Ngày 08/12/2019: Dẫn đoàn Artevelde, Hogent và Swinburne đi chợ nổi.**

**Trưởng khoa**



**TRẦN ĐỖ HÙNG**

**DANH SÁCH CÁN BỘ TRƯỞNG THAM GIA**

(Làm việc với đoàn Hogent, Artevelde, VNPIP, Georgia, Swinburne)

Stt	Họ tên	Đơn vị	Nội dung công việc	Số buổi	Tham gia tổ chức (≈ 2 buổi)
1	Trần Đỗ Hùng	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	X
2	Ngô Thị Dung	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	X
3	Nguyễn Thị Ngọc Hân	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	
4	Nguyễn Việt Phương	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	
5	Dương Thị Thùy Trang	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	
6	Phạm Thị Bé Kiều	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	
7	Nguyễn Thị Thanh Trúc	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	7	
8	Mai Nguyễn Thanh Trúc	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	9	
9	Lê Kim Tha	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	7	
10	Nguyễn Hồng Thiệp	ĐD - KTYH	Tiếp và làm việc với các đoàn	4	
	<b>TỔNG</b>			<b>81</b>	

**TRƯỞNG KHOA**



**TRẦN ĐỖ HÙNG**